



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

เรื่อง ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสุไร่นาการเกษตร หมู่ที่ ๑๒

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสุไร่นาการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงท่อระบายน้ำ ๒ จุด ราคากลาง ๑๐๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เลขที่ ๒๑/๒๕๖๐ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่เสนอราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นขอเสนอราคา
๓. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๕. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นขอเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น.- ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช  
ระหว่างวันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายพิจิตร นิงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช